



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์)
เพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นประจำศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง โดยกำหนดการรับสมัครวันที่ ๒๒ - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเหมาบริการประจำศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๑	นางสาวชลัมพร พูลสวัสดิ์
๒	๒	นางสาวอรุณวรรณ เขตจัตุรัส
๓	๓	นายประจักษ์ แสงอ่อน

โดยให้ผู้ที่มิสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ระเบียบเกี่ยวกับทดสอบความรู้ความสามารถ(สอบสัมภาษณ์)

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สุภาพบุรุษห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปก ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมรองเท้าแตะ สุภาพสตรีห้ามสวมกางเกง ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน ห้ามสวมรองเท้าแตะ

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตัวเพื่อเข้าสอบ โดยต้องแสดงคู่กันทั้งสองบัตร หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างและทางเว็บไซต์ www.khokchang.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๔๔-๖๘๔๑ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างจะดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น เป็นไปตามที่เรียงลำดับไว้ตามประกาศบัญชีรายชื่อ ฯ

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายทวีช เมืองช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง